

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>เดลินิวส์ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558</p>	<p>สธ.ประกาศ เมอร์ส โรคติดต่ออันตราย ให้อำนาจจนท.สังกัดตัวรักษา</p> <p>"เมอร์ส" ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว สธ. ระบุผู้ต้องสงสัยเป็น โรคต้องแจ้งต่อ จนท.สาธารณสุขฝ่าฝืน-ปิดบัง มีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท ระบุ จนท.มีอำนาจกักตัว-สั่งรักษาได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พร้อมตั้งชื่อเรียกเป็นทางการว่า "โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง"</p> <p>ด้านกรมควบคุมโรคคุมเข้มงานประชุมเครื่องมือแพทย์ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีเกาหลีได้มาร่วมงานเกือบ 5,000 คน ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ หากพบมีไข้กันออกนอกห้องประชุมทันที</p> <p>นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ให้ออกประกาศเรียกโรคเมอร์สว่า "โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง" และถือเป็น โรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เทียบเท่าโรคอหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โดยจะเร่งให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหลังประกาศแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีอำนาจในการสังกัดตัว สั่งรักษา ตรวจสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ตามกฎหมาย โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

"ตอนนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันกับ โรงเรียนแพทย์ รพ.เอกชน คลินิก และกรมต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัติดูแล ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง ซึ่งจริง ๆ ไม่ใช่โรคใหม่ ประเทศไทยมีแนวทางการดูแลมานานแล้ว การตรวจหาเชื้อก็เป็นแบบเรียลไทม์ ฟิชเชอร์ที่สามารถรู้ผลได้ภายใน 12 ชั่วโมง" นพ.สุรเชษฐ์ กล่าว และว่ามอบหมายให้กรมควบคุมโรคประสานกับสายการบิน โดยเฉพาะที่มาจากประเทศตะวันออกกลาง และเกาหลีให้ ประกาศแจ้งคำแนะนำ และการปฏิบัติตัวให้ผู้โดยสารทราบ ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากออกประกาศไปแล้วโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จะต้องมาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม หากฝ่าฝืนหรือไม่ยอมให้กักตัว ไม่ยอมรักษา หรือปิดบังเจ้าหน้าที่จะถือเป็นความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้สมัครใจที่เดินทางกลับมา จากเกาหลีได้ มาขอตรวจเชื้อเองจำนวน 9 คน ไม่พบเชื้อ 6 คน อีก 3 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบเชื้อ

ส่วน นพ.กานวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 12-14 มิ.ย. นี้ จะมีการประชุมเครื่องมือแพทย์ ภาคเอกชนที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 20,000 คน ทั่วโลก ในจำนวนนี้มีชาวเกาหลีได้ ประมาณ 4,000-5,000 คน ดังนั้นจึงมีการวางมาตรการป้องกัน โรคเมอร์ส เบื้องต้นทางภาคเอกชนได้ติดตั้งเครื่องวัดร่างกาย หากมีไข้จะขอความร่วมมือไม่ให้เข้าร่วมประชุม และจัดทีมแพทย์ประจำ ทั้งนี้ไม่อยากให้กังวลเพราะที่เกาหลีได้เองก็มี มาตรการจำกัดการเดินทางของผู้ป่วยออกนอกประเทศอยู่แล้ว จึงวางใจได้ระดับหนึ่ง

	<p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่ากระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้รายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) รายใหม่อีก 14 คน ในจำนวนนี้รวมถึงหญิงมีครรภ์อายุ 39 ปี เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมในประเทศเป็นอย่างน้อย 122 คน นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย 10 ศพ.</p>	
--	--	--